



ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

นายสุรพงษ์ เป้ากลาง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนโพธาราม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี สมัยที่ ๑๖

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้คิด ริเริ่ม ประดิษฐ์ JIG FIGER ในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งทำให้งานดีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

ผลงานทางสังคม ได้รับรางวัลเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานโครงการ ๑ บริษัท ๑ ชุมชน “เด็กดีมีที่เรียน” จากหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานโครงการ แรลลี่หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการ “มหาวิทยาลัยในโรงงาน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและหอการค้าจังหวัดปทุมธานี หลักสูตร อสบ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนโครงการสถานประกอบการรักษาศิล ๕ ในหัวข้อ การเรียนรู้ การรักษาศิล ๕ โดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง) บริจาคเงินเพื่อการศึกษา งานเปิดโลกอาชีพมหัศจรรย์เด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความร่วมมือและสนับสนุนรับนักศึกษาฝึกงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยโจทย์ด้านอุตสาหกรรมกับนักวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง การศึกษาผลกระทบของตัวแปรการเชื่อมมิกที่มีต่อการหลอมละลายลึกลับ ความแข็ง โครงสร้างจุลภาพของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการเกิดของเสียจากการผลิต และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ให้ความร่วมมือด้านบุคลากรการใช้เครื่องมือและวัสดุสำหรับการให้บริการทางวิชาการในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเชื่อมมิก และการเชื่อมพลาสมาในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องสำหรับการผลิตบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากการใช้ความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและมุ่งมั่นทำคุณประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป